
Borgarráð 30.janúar 2025: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
hækkun gatnagerðargjalda MSS25010216

Óskað er eftir upplýsingum um fjárhagsleg áhrif fyrirliggjandi tillögu um hækkun 
gatnagerðargjalds í Reykjavík. Hver er áætlaður ábati Reykjavíkurborgar af hækkuninni á 
ársgrundvelli? Hversu hátt gatnagerðargjald er greitt af íbúð í eftirfarandi stærðarflokkum nú 
og hve hátt verður gjaldið ef tillagan nær fram að ganga: 

- 60 fermetra íbúð?
- 90 fermetra íbúð?
- 120 fermetra raðhús/parhús?
- 160 fermetra raðhús/parhús?


